



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  
เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟฟ้า และการเผาในที่โล่ง  
จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
(๖๐ วันอันตราย ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

เนื่องจากจังหวัดพะเยา มักจะประสบปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟฟ้า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษจากหมอกควัน และไฟฟ้า และการเผาในที่โล่ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงประกาศกำหนด “มาตรการ ๖๐ วันอันตราย ห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามเผาช่วง ๖๐ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ห้ามมิให้มีการเผาใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

๒. ห่วงก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลังวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวจัดทำแนวกันไฟพร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ เพื่อประสานขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การจัดระเบียบการเผาเตรียมพื้นที่ทำกินเจ้าของที่ดินจะต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ และห้ามมิให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า หากไฟลุกลามเข้าเขตป่าจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

๔. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชน ก่อเหตุรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕. ให้นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด

๖. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับอำเภอ ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน

๗. รับ - แจ้ง เหตุการณ์เผาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน), ระดับตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง), ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง, สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดพะเยา (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา) หากพบเห็นไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น สามารถแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๕ ๙๖๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ผู้อำนวยการจังหวัด